

.สำเนารายงานการประชุม
ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น .

ผู้เข้าประชุม

๑. นายศักดิ์การ	ณียกุล	ปลัดเทศบาล
๒. นางสาวจิราวัจน์	มงคลชีวาพร	หัวหน้าฝ่ายธุรการ
๓. นางฐิติรัตน์	มั่งเงิน	หัวหน้าสำนักปลัด
๔. นางสาวปุณณฎา	ภัทรวัฒน์ดำรง	พยาบาลวิชาชีพ
๕. นางสาววรินทร	มุลยศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นายภัทรพงศ์	จันทร์ดี	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นางรพีพรรณ	สุรียานรากร	รองประธานสภาเทศบาล
๘. นางแก้วเรือน	นนเทศา	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นางศิริกานต์	บุญสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๐.นางสิริรัตน์	แสงสิงห์	นักวิชาการพัสดุ
๑๑.นางพวงทอง	เครือยศ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผอ.กองคลัง
๑๒.นายมงคล	อินตะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๓.นางชัชฎากานต์	เจริญสุข	นักวิชาการศึกษา
๑๔.สิบเอกวันชัย	สังข์สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕.ว่าที่ร้อยตรีสีปัดศักดิ์	ปัญญา	นิติกรชำนาญการ
๑๖.นายวิรัตน์	วิริยาสกุล	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๗.นายพงศกร	กันทะลี	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๘.นางพิมพ์ภาภรณ์	พองศรี	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๙.นายภาคภูมิ	โตวัชรกุล	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศักดิ์การ ณียกุล ปลัดเทศบาล ตำบลสันป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง ทำหน้าที่ประธาน ในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสักการ ฌิยกุล

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการร้อยใจรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อำเภอแม่เมาะ ที่ผ่านมาได้รับความรู้และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และสามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของเทศบาลบ้างเป็นบางอย่าง

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด ซึ่งอาจจะทำให้ช้าได้ในบางหน่วย ซึ่งในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทีมวิทยากรเลือกตั้งได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลสันป่าตองเพื่อประชุมชี้แจง สำหรับแนวทางปฏิบัติในการออกไปเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิดคือต้องสวมหน้ากากอนามัยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการในหน่วยเลือกตั้ง ๑๑ คน และ อสม.๑ คน โดย อสม. จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปในสถานที่เลือกตั้ง หากพบว่าผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินจะต้องจัดหาสถานที่แยกออกจากคนอื่นและวัดอุณหภูมิซ้ำอีกรอบหนึ่ง และในวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีการจัดอบรมสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าถูกต้องหรือไม่ มีรายชื่อแปลกปลอมเพิ่มมาหรือไม่ สำหรับการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ สามารถทำได้ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ให้แจ้งก่อนวันเลือกตั้ง ๗ วัน หรือหลังวันเลือกตั้ง ๗ วัน และการเลือกตั้งในครั้งนี้อะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าแต่อย่างใด

นายวุฒิกกร วิกรมโยธิน

ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ งานทะเบียน ได้นำข้อมูลลงไว้หน้าเวปไซด์ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง หากท่านใดมีความต้องการตรวจสอบสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อที่หน้าเวปไซด์ของเทศบาลตำบลสันป่าตองได้ ขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

นายสักการ ฌิยกุล

ฝากให้คณะกรรมการประจำหน่วยให้ตรวจสอบรายชื่อให้ละเอียดด้วย จะมีหมายเหตุอยู่ท้ายรายชื่อ เพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกนายกฯได้เพียงอย่างเดียว

ได้มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายธุรการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ขอเชิญ นางสาวจิราวัจช์ มงคลชีวาพร ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มีเรื่องแจ้งให้
ที่ประชุมทราบดังนี้

-แนะนำข้าราชการที่โอนมาดำรงตำแหน่งใหม่ ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์
อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง ว่าที่ร้อยตรี
จากรุวัฒน อ้นสุวรรณ

-อำเภอขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
อำเภอสันป่าตองในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

-การเน้นย้ำการตรวจสถานประกอบการ สถานบริการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรคที่ส่วนราชการกำหนด

-การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคมในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญ
หัวหน้าสำนักปลัดได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางฐิติรัตน์ มั่งเงิน

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
พระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยอำเภอสันป่าตองกำหนด
จัดกิจกรรมดังนี้

ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดอินทวิชัย (แม่ช่อง)
ตำบลแม่ก้า เวลา ๐๖.๓๐ น. การแต่งกายชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมประชาคมที่ว่าการ
อำเภอสันป่าตอง โดยวางพานพุ่มดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง
เริ่มพิธี เวลา ๐๘.๐๐ น. การแต่งกายข้าราชการสวมเครื่องแบบปกติขาว
ไม่สวมหมวก ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพโทนสีเหลือง

พิธีจุดเทียนเพื่อสวดดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม
หาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมประชาคมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
การแต่งกายข้าราชการเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด ไม่สวมหมวก
ประชาชนทั่วไป ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนเหลือง

เทศบาลตำบลสันป่าตองได้ดำเนินการจัดวางโต๊ะหมู่บูชาไว้หน้าอาคาร
สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตองเรียบร้อยแล้ว สำหรับการเข้าร่วมพิธีใน
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นกองสาธารณสุขและสำนักปลัดเข้าร่วมพิธี

นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ อำเภอสันป่าตอง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เทศบาลจำนวน ๑๐ คน ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสนามบิน ขอรายชื่อ ภายในวันนี้

นางจุติรัตน์ มุ่งเงิน ให้สวมชุดสุภาพ ยกเว้นสีแดง และสีดำ ขอกองละ ๒ คน ขอให้แจ้ง รายชื่อตอนนี้เลย จะได้แจ้งอำเภอทราบต่อไป โดยสำนักปลัดเทศบาลจะจัด รถบริการให้ ๒ คัน

นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร ขอแจ้งเรื่องการจัดงานฤดูหนาวอำเภอสันป่าตอง จัดบริเวณตลาดนัด ชารเกษตรสันป่าตอง มีกิจกรรมดังนี้

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกวดส้มตำลีลา พิธีเปิด ประกวดสาวงาม สันป่าตอง

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ การประกวดร้องเพลง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกวดวงดนตรีเยาวชน

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางฟ้าจำแลง

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกวดไก่ตั้งของปศุสัตว์

โดยอำเภอสันป่าตอง ขอความร่วมมือให้จัดส่งส้มตำลีลา และสาวงาม สันป่าตอง

หลักเกณฑ์การประกวดส้มตำลีลา (ตำไทยใส่ปู) มีดังนี้

๑. ทีมละ ๖ คน ผู้หญิงทั้งหมด แต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศการแข่งขัน วัสดุ อุปกรณ์จัดเตรียมมาเอง ภาชนะที่จะใส่ส้มตำที่ปรุงรสชาติแล้วให้นำมาเอง

๒. การให้คะแนน ตัดสินที่รสชาติ ความสะอาด เครื่องเคียง สีสัน การตกแต่งขันโตก พร้อมลีลาการตำส้มตำ

๓. มาถึงบริเวณแข่งขันตรงเวลา หากมาช้าจะไม่ให้แข่งขัน

๔. อำเภอสนับสนุนค่าอุปกรณ์ ทีมละ ๑,๐๐๐.-บาท

รางวัลชนะเลิศ ๑,๕๐๐.-บาท

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๐๐๐.-บาท

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๕๐๐.-บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๒๕๐.-บาท

เพลงที่ใช้ในการประกวด คือ เพลงสมตำ มนต์รักส้มตำ

-ขอแจ้งเรื่องโครงการอำเภอยิ้มเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓

ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสหหาร ตำบลทุ่งต้อม

-กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทุ่งฟ้าบด

-กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

-ขอเชิญร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ตั้งขบวนที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองเดินขบวนไปยังโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา

-งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สนามด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และของดีทั้ง ๒๕ อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ มีการออกผลลากกาชาดฉบับละ ๕๐.-บาท ออกรางวัลในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔

นายสักการ ณีญกุล

ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีการประชุมแนวทางการจัดงานฤดูหนาวอำเภอสันป่าตอง ขอมอบให้ นางสาวจิราวัจช์ มงคลชีวาพร เข้าร่วมประชุม สำหรับการแข่งขันส้มตำลีลา นางแก้วเรือน นนเทศา สมาชิกสภาเทศบาลจะเป็นผู้ประสานงานหาทีมแข่งขันต่อไป

อำเภอสันป่าตองขอสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนของงานพัฒนาชุมชน ๒ โครงการ รวม ๑๐,๐๐๐.-บาท ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการไปถึงไหน อย่างไร

นางจิตติรัตน์ มุ่งเงิน

เนื่องจากเทศบาลตำบลสันป่าตอง ตั้งเงินงบประมาณของโครงการดังกล่าวข้างต้นผิดไป ขณะนี้อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และจัดส่งบันทึกข้อตกลงให้กับผู้รับเงินอุดหนุนลงนาม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประชุมเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นายสักการ ณีญกุล

ขอให้ที่ประชุมตรวจสำเนารายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ

ที่ประชุม

พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ รายงานการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปณัญญา ภัทรวัฒน์ดำรง มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เนื่องด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ และแนวทางดำเนินงานโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง “อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น” คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ๗๐ ชั่วโมง เทศบาลตำบลสันป่าตองได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปี ๒๕๖๔ ผลการคัดเลือกตามประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แก่ นางวรรณดี ชัยบัวคำ นางแสงฉาย เมืองจันทร์ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้ป่วยของกรมอนามัย ๗๐ ชั่วโมง เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้ทำข้อตกลงในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมีคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล กำกับควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น นำโดยท่านปลัดเทศบาลเป็นประธาน CM จากพยาบาลจากโรงพยาบาลสันป่าตอง ๑ คน CM จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลอนามัย สบหาร ๑ คน พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสันป่าตอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พยาบาลวิชาชีพเทศบาลตำบลสันป่าตอง ๑ คน มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติ โดยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติงาน ๒๐ วัน แล้วส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลสันป่าตอง และลงลายมือชื่อรับรองการปฏิบัติงานด้วยตนเอง สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนนั้นจะได้ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐.-บาท แต่หากวันไหนไม่มา

ปฏิบัติงานก็จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน ผู้รับรองในการปฏิบัติงานคือ ปลัดเทศบาล เมื่อปฏิบัติงานครบแล้วจะจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจะโอนเงินเข้าบัญชีของอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นโดยตรง ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของเทศบาลคือติดตามการทำงาน และจัดส่งผลการปฏิบัติงาน ทางจังหวัดจัดส่งต่อไปยังกรมและส่งเงินหลักเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ของอาสาที่ระบุไว้ คือ ช่วยดูแล สุขภาพพื้นฐาน พื้นฟูกายภาพบำบัด ดูแลกิจวัตรประจำวัน ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ประเมินปัญหา ให้บริการตามแคร์แพลน หรือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีอยู่ในพื้นที่ ในการดำเนินการตามสัญญา คือ ๑ ปี เริ่มปฏิบัติงาน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ทีมงานได้ประสานเครือข่าย คือ รพสต. อสม. ในการหาเคสและลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วย และแจ้งให้ครอบครัวผู้ป่วยทราบ ซึ่งจากการลงพื้นที่ก่อนปฏิบัติงานจะพบปัญหาในบางราย เช่น สุนัขที่บ้านผู้ป่วยไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป

๒. สถานการณ์ใช้เลือดออกในพื้นที่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วย ๑ ราย อาศัยอยู่พื้นที่ตำบลทุ่งสะโตก แต่มาทำงานในพื้นที่ตลาดมะจำโรง ทางเทศบาลได้ออกไปพนสารเคมีเรียบร้อยแล้ว เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ พบผู้ป่วย ๒ ราย รายแรกตรวจพบวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้ป่วยอาศัยอยู่อำเภอสารภี แต่มาทำงานวัดกลางทุ่ง ป่าลาน เทศบาลไปพนสารเคมีเรียบร้อยแล้ว รายที่สองตรวจพบวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทำงานที่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งต่อม ตอนบ่ายไปขายขนมที่ตลาดมะจำโรง ได้ทำการพนสารเคมีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีข้อสังเกตว่าจะพบผู้ป่วยบริเวณตลาดมะจำโรง หากท่านใดอยู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือไปตลาดขอให้ระมัดระวังเรื่องใช้เลือดออกด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

กองการศึกษา

๕.๒ โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔

นางชัชฌานันท์ เจริญสุข โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔ ตรงกับวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ และในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีวันหยุดยาว ขอนำเรียนที่ประชุม คือ สถานที่ตั้งเวทีวันเด็ก จะใช้บริเวณจุดเดิม และในปีนี้จะมีการเชิญหน่วยงานอื่นมาอีกหรือไม่ หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่ อย่างไร

จุดลงทะเบียนจะเพิ่มเติมอีกเพราะมีเด็กและเยาวชนมาร่วมงาน
ประมาณสี่ร้อยกว่าคน

ในวันนี้ขอนำเรียนหาหรือที่ประชุมว่าจะจัดเองโดยแยกเป็นเต็นท์ และ
จัดกิจกรรมแจกของขวัญของรางวัลเองไม่ต้องเชิญหน่วยงานอื่นมาร่วมแล้วจะ
ได้ไม่ต้องจัดซื้อของขวัญให้หน่วยงานที่มาร่วม หรือจะจัดแบบเดิม

นายสักการ ฌิยกุล

เป็นห่วงเรื่องสถานการณ์โควิด ขอให้จุดลงทะเบียนได้คัดกรองคนมา
ร่วมงานให้ดี ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาร่วมงานทุกคนได้สวมหน้ากากอนามัย
เพราะจัดงานภายใต้สถานการณ์โควิด ต้องมีมาตรการในการป้องกันให้รัดกุม
ต้องมีเจลล้างมือตั้งในเต็นท์ทุกหลังให้พร้อม

เรื่องการขอความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัลให้รีบดำเนินการได้
เพราะมีวันหยุดหลายวัน

ขอให้เน้นกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ขึ้นแสดงบนเวทีให้มากขึ้น
กว่าเดิม

นางชิตานากานต์ เจริญสุข

ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เห็นว่าจะมีการแข่งขัน
ฟุตบอลที่สนาม ๑๙ ไร่ จะต้องเตรียมของขวัญให้หรือไม่ อย่างไร

นายสักการ ฌิยกุล

ได้ประสานกับ นายบุญญาฤทธิภาพ ภูธรใจ สมาชิกสภาเทศบาล
เรียบร้อยแล้ว เป็นการขอใช้สถานที่ของเทศบาลเพื่อแข่งกีฬา ไม่ใช่
งบประมาณของเทศบาลแต่อย่างใด

นางชิตานากานต์ เจริญสุข

สรุป คือ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัล
จัดเตรียมความพร้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
และเชิญนายอำเภอสันป่าตองมาเป็นประธานในพิธีเหมือนทุกปี

นายสักการ ฌิยกุล

จุดลงทะเบียนจะต้องเพิ่มเป็นสองจุดและให้เข้าแถวเว้นระยะห่าง
ไม่ให้มาเ็นมุง

นางชิตานากานต์ เจริญสุข

ขอความอนุเคราะห์ อสม. มาช่วยคัดกรองได้หรือไม่ อย่างไร

นางรพีพรรณ สุริยานรากร

ขอให้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังประธานเครือข่าย อสม.
แล้วจะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ให้

สำหรับการขอความอนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัล กับร้านใหญ่ ๆ ขอให้
ระบุไว้เลยว่าต้องการอะไร เช่น ขอจักรยาน

ที่ประชุม

รับทราบ

กองช่าง**๕.๓ รายงานโครงการก่อสร้างของเทศบาล**

นายมงคล อินท๊ะ

ขอรายงานโครงการก่อสร้างของเทศบาล

๑. โครงการก่อสร้างห้องเก็บของกองช่าง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒. ก่อสร้างห้องนั่งงานป้องกัน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓. งานก่อสร้างราวกันตก หมู่ ๒ บ้านป่าลาน และหมู่ ๕ บ้านไร่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๓/๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕. งานเปลี่ยนหลังคาบ้านยายแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
๖. รางระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร บ้านไร่ ติดปัญหา อุปสรรคเรื่องท่อประปา กฟผ. และท่อประปาของหมู่บ้าน และ ค่ำระดับ อยู่ระหว่างการปรับแบบ
๗. รางระบายน้ำ คสล. ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ซอยเอื้องไปรษณีย์ เป็นท่อระบายน้ำเดิมอยู่ และมีบ่อกัก และจะเปลี่ยนเป็นราง ระบายน้ำซึ่งต้องขุดออก จะต้องมีการประชุมหารือในเรื่อง ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
๘. ปรับปรุงผิวจราจร จากเดิม ๑๐๐.๐๐ เมตร ซอยหน้าสถานี ทดลองข้าว อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๙. กำแพงกันดิน ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร ข้างร้านอาหารเลิศรส บ้านกลาง ติดปัญหาเรื่องแนวเขต ต้องชะลอโครงการไปก่อน

ที่ประชุม

รับทราบ

กองคลัง**๕.๔ สรุปรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (งานการเงินและบัญชี)**

นางศิริกานต์ บุญสุข

รายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายรับตามงบประมาณ

ประมาณการ	๕๖,๕๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
รับจริง ต.ค.-พ.ย.	๑๐,๔๘๐,๔๕๘.๘๔ บาท

รายจ่ายตามงบประมาณ

ประมาณการ	๕๖,๕๖๒,๒๘๐.๐๐ บาท
จ่ายจริง ต.ค.-พ.ย.	๕,๔๓๗,๒๐๗.๔๔ บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๕,๐๔๓,๒๕๑.๕๐ บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล มียอดโอนเข้ามา ๗,๗๓๔,๐๐๐.-บาท

รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ค่าใช้สอย จำนวน ๒ โครงการ	งบประมาณ ๒๘,๐๐๐.-บาท
ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๗ โครงการ	งบประมาณ ๑๗/๐,๖๐๐.-บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ	งบประมาณ ๓,๙๓๓,๑๐๐.-บาท

นางพวงทอง เครือยศ

ขอแจ้งผลการตรวจราชการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ เชียงใหม่ ที่ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ข้อสรุปดังนี้

๑. ไม่มีข้อมูลทุจริต ความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ สินทรัพย์ หนี้สิน ค่อนข้างเรียบร้อย
๒. ข้อแนะนำ ภาษีบำรุงท้องที่หัก ๕ % ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่คอยติดตามผู้ชำระภาษี แต่เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลเงินดังกล่าวก็เก็บไว้ในระบบเทศบาล แต่หน่วยงานอื่นจะมีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้กับหัวหน้าผู้ประเมิน ซึ่งกลายเป็นเงินรับฝากในบัญชีเทศบาล จำนวนหกหมื่นกว่าบาท โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้นำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าไปอยู่ในเงินสะสมของเทศบาล และงานการเงินและบัญชีได้เบิกผลักเงินดังกล่าวเข้าไปอยู่ในเงินสะสมของเทศบาลเรียบร้อยแล้ว

เรื่องเลื่อยยนต์ ยังไม่ได้ดำเนินการอื่นใด อยู่ทำงานพัสดุ โดยได้ประสานเรื่องการขออนุญาตไปยังสันนิบาตเทศบาล โดยสันนิบาตเทศบาลจะเป็นผู้ทำหนังสือขออนุญาตทั้งหมดซึ่งจะนำไปพิจารณาหากผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง

กฎกระทรวงภาษีป้ายให้เริ่มใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีอัตราที่เพิ่มขึ้น

ข้อความภาษาไทยล้วนไม่มีสัญลักษณ์หรืออักษรต่างประเทศ อัตราเดิมราคา ๓.-บาท /๕๐๐ ตารางเซนติเมตร อัตราใหม่ ๕.-บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

ข้อความภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ อัตราเดิมราคา ๒๐.-บาท /๕๐๐ ตารางเซนติเมตร อัตราใหม่ ๒๖.-บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

ภาษาต่างประเทศ อัตราเดิมราคา ๔๐.-บาท /๕๐๐ ตารางเซนติเมตร อัตราใหม่ ๕๐.-บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ชำระภาษีพอสมควร ขณะนี้งานพัฒนารายได้ ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลต่อไป

นายสัการ นิยมกุล

ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกกองงานที่ได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบแต่อย่างใด อาจมีบกพร่องบ้างแต่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง เช่น การลงวันที่ในใบตรวจรับไม่ครบ

ที่ประชุม

รับทราบ

สำนักปลัดเทศบาล

๕.๕ สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔

นางจิตติรัตน์ มุ่งเงิน

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า

เดือนตุลาคม ๖๘,๔๔๙.๒๒ บาท

เดือนพฤศจิกายน ๕๕,๔๐๕.๒๔ บาท

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ๒๘,๒๙๕.๑๐ บาท

เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ๒๒,๘๙๒.๑๐ บาท

ค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน ๑๒,๘๘๐.-บาท

ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เรื่องการหารือเกี่ยวกับการยืมเงินการเบิกจ่ายค่าอาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการเบิกจ่าย หรือการขอยืมเงินค่าอาหารเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน การเยี่ยมชม การตรวจเยี่ยม การตรวจราชการของหน่วยงานอื่นที่มาตรวจอปท. สามารถขอยืมเงินเป็นค่าอาหารโดยไม่ถือเป็นการจัดจ้างจะได้หรือไม่ และมีหนังสือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดซื้อ โดยมีการหารือว่า การจัดซื้อ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าที่พักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม จะสามารถเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ทางคณะกรรมการ

วินิจฉัยได้ว่าวินิจฉัยว่า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ที่พักสำหรับผู้ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้โดยมิถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ แต่ในหนังสือฉบับนี้พูดถึงเฉพาะค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมและการจัดงาน แต่ไม่ได้รวมถึงในเรื่องของการเยี่ยมชม จึงได้มีการหารืออีกครั้งหนึ่ง ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม การตรวจเยี่ยม หรือการตรวจราชการ สามารถยืมเงินมาได้หรือไม่ มีการตอบกลับมาโดยกรมส่งเสริมฯ แจ้งว่า การที่จะให้บุคคลยืมเงินสามารถกระทำได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เฉพาะค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจำเป็นต้องจ่ายในแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม รายการที่เป็นค่าใช้สอยหรือค่าวัสดุ ที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างเป็นระเบียบที่ได้กำหนด แต่ไม่กล่าวถึงเรื่องการที่จะเบิกเงิน หรือยืมเงินได้หรือไม่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดระเบียบขึ้นมาใหม่เรื่องการเบิกจ่าย ได้กำหนดเรื่องการเบิกจ่าย ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ที่มีบุคคลมาดูงานตรวจเยี่ยม เยี่ยมชม ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการได้

สิบเอกวันชัย สังข์สุทธิ

ขอสอบถามที่ประชุม ว่าเอกสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลไม่ทราบ
ว่าเสร็จแล้วหรือยัง เห็นว่าหน่วยงานอื่นเริ่มทยอยแจกแล้ว

นายวิรัตน์ วิริยาสกุล

ได้สอบถามไปยังผู้รับจ้างแล้ว แจ้งว่าจะได้ประมาณวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๖ สรุปคำร้องจากประชาชน (งานนิติการ)

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักดิ์ ปัญญา
ดังนี้

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับคำร้องจากประชาชน ๒ เรื่อง

๑. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากร้านหมาล่า ได้ออกไปตรวจสอบ
ร่วมกันปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และได้ให้คำแนะนำกับเจ้าของร้านไปแล้ว
ขณะนี้คาดว่าจะอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข

๒. การร้องเรียนบริเวณร้านน้องจ๋า อาหารตามสั่ง ร้องเรียนเรื่อง
ความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นอาหาร ซึ่งได้สำเนาแจ้ง
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะออกไปตรวจสอบ
ในวันพรุ่งนี้

นายศักดิ์การ ณิชกุล

ได้ร่วมตรวจสอบบ้านหมาล่า เสียงไม่ได้ดังมาก แต่บริเวณบ้านใกล้เคียง
มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญได้ และได้แจ้ง
เรื่องการจอดรถกีดขวางหน้าบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ต้องรอกว่าแก้ไขแล้วจะมีการ
ร้องเรียนมาอีกหรือไม่

ที่ประชุม

รับทราบ

นางแก้วเรือน นนทศา

ขอสอบถามเครื่องทำน้ำเย็นที่ตั้งบริเวณหน้าห้องคลังว่าใช้งานได้
หรือไม่อย่างไร ขอให้แก้ไขด้วย

นายพงศกร กันทะสี

เครื่องทำน้ำเย็นหน้าห้องคลังไฟฟ้ารั่ว ใช้การไม่ได้ จึงได้นำไปเก็บไว้ที่
งานป้องกัน

นายศักดิ์การ ณิชกุล

ให้นำเครื่องทำน้ำเย็นบริเวณอาคารสำนักปลัดไปตั้งแทน หากสภา
เทศบาลกำหนดเปิดประชุม ให้โอนเงินงบประมาณ

นายวิรัตน์ วิริยาสกุล

ตามที่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ตั้งงบประมาณตามโครงการ
ร้อยใจรักย์ ณ บ้านห้วยล้าน อำเภอมะนัง ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันป่าตอง ผู้บริหารเทศบาล ตัวแทน
ชุมชน กลุ่มข้าราชการตำบล รวมทั้งหมด ๖๒ คน เดินทางจากเทศบาล
๐๖.๐๐ น. ไปถึงสถานที่อบรม ๑๐.๒๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร แนะนำ
สถานที่ มีทีมวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง
โครงการร้อยใจรักย์ โดยในช่วงเช้าได้บรรยายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
คือพัฒนาชุมชน โดยแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น คือ อยู่รอด
มีข้าวกินตลอดปี ไม่มีโรคติดต่อ เข้าถึงระบบสาธารณสุขปลอดภัยต่าง ๆ ได้ ไม่มี
การสร้างหนี้ใหม่ ขั้นตอนคืออยู่อย่างพอเพียง คือ ต้องการให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มมูลค่าผลผลิตในท้องถิ่น ปลอดภัยสิน เข้าถึงการศึกษามีคุณภาพ
มีความรู้ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เข้าถึงการรักษาที่ดี ขั้นที่สามคือ
สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีเงินออม มีการลงทุน มีการพึ่งตนเอง มีการ
รวมกลุ่มบริหารจัดการ มีภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ท้ายที่สุดคือ มีจิตสำนึก รักและ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม ยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ พักรับประทานอาหาร
และช่วงบ่ายเข้าฐานเรียนรู้กิจกรรมในพื้นที่ ฐานที่ ๑ การพัฒนาระบบน้ำ
ในพื้นที่ ฐานที่ ๒ การเกษตรพอเพียง ฐานที่ ๓ ความมั่นคงทางอาหารและ

พีชระยะสั้น ฐานที่ ๔ วิธีชีวิตเกษตรพอเพียง ผู้เข้ารับการอบรมมี ๖๒ คน ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม และเวียนกันเข้าเรียนรู้ในฐานกิจกรรม เมื่อเข้าฐานกิจกรรมครบทั้ง ๔ ฐานแล้ว ก็มารวมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าฐานกิจกรรม ให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้บรรยาย เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงที่ไปอบรมอากาศกำลังดี ไม่ร้อนและหนาวจนเกินไป ในช่วงเช้าของวันที่สองได้มีการสรุปว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างไร แต่เนื่องจากบริบทของพื้นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะโครงการเป็นพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชายแดน แต่เทศบาลตำบลสันป่าตองเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ในตัวอำเภอ อาจจะมีบางอย่างที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยชีวภาพ จากนั้นมีวิทยากรมาบรรยายประสบการณ์ที่ได้ร่วมทำงานกับมูลนิธิ และเดินทางกลับเทศบาลตำบลสันป่าตอง

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการร้อยใจรัก มีดังนี้

๑. ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน เป็นเงิน ๒๓,๔๐๐.-บาท

๒. ค่าป้ายไวนิล ๔๐๐.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๐๐.-บาท

นายสักการ ณิชกุล

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น ถึงแม้ว่าจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในพื้นที่เทศบาลไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถปรับใช้ได้เป็นบางอย่าง ได้ประสบการณ์ ความรู้ต่าง ๆ มากมาย

นายสักการ ณิชกุล
ที่ประชุม

ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเรียนเชิญ

ไม่มี

นายสักการ ณิชกุล

ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

(ลงชื่อ) จีราวัจช์ มงคลชีวาพร ผู้บันทึกประชุม

(นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร)

